

PHỤ LỤC

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
Ngành: Thanh nhạc**

TT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy			
		Tiến sỹ	Thạc sỹ	Đại học	Cao đẳng
I	Điều kiện tuyển sinh				Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Có năng khiếu về âm nhạc, có chất giọng và khả năng ca hát.
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)				Phòng học: 2 Phòng luyện thanh: 4 Sân khấu mini: 1 Âm thanh: 2 dàn Đàn organ, piano, trống, ... Thư viện: tài liệu (640 sách về âm nhạc, sự phạm âm nhạc; 36 tạp chí về giáo dục, giáo dục và xã hội)
III	Đội ngũ giảng viên				Cơ hữu: 1ThS, 2ĐH Hợp đồng GD: 6ThS, 9ĐH, 1CĐ, 4 nghệ sĩ
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học				Tham gia biểu diễn văn nghệ trong các hoạt động lễ hội của trường, ngành, thành phố. Biểu diễn báo cáo học kỳ, năm học.
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học				Phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức phục vụ cộng đồng, luôn cầu tiến, trung thực và sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy			
		Tiến sỹ	Thạc sỹ	Đại học	Cao đẳng
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được				<p>Kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản về KHXH và NV, hệ thống kiến thức về lĩnh vực âm nhạc nói chung và biểu diễn thanh nhạc nói riêng.</p> <p>Kỹ năng: Có khả năng hát một số thể loại âm nhạc (pop, rock, dance, R&B, dân ca, dân gian đương đại, ...); biểu diễn trên sân khấu với các hình thức hát (đơn ca, song ca, tam ca, hát nhóm và có thể kết hợp vũ đạo); tổ chức và giảng dạy các lớp chuyên về thanh nhạc.</p> <p>Ngoại ngữ: A-Anh văn</p>
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ				<p>Ca sĩ cho các đoàn nghệ thuật, các cơ sở hoạt động âm nhạc; tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tư vấn và tổ chức dàn dựng các chương trình liên hoan văn nghệ ở các đơn vị cơ sở; tổ chức và giảng dạy các lớp cơ bản chuyên về thanh nhạc tại các cơ sở hoạt động âm nhạc.</p>

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

TPHCM, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)